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การประชุมผู ้เชี ่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป การประชุมผู ้เชี ่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (( JJooiinntt  EExxppeerrtt  MMeeeettiinngg::   JJEEMM))  
ครั้งที่ ครั้งที่ 22//22556600    

การประชุมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องลาดพร้าว 2-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้น าฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายประลอง 
ด ารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบรรจง วงษ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการ
ส านักงานเลขานุการไทย– อียู เฟล็กที พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเจรจาฯ ฝ่ายไทย ทางด้าน
คณะกรรมการเจรจาฯ ฝ่ายสหภาพยุโรปน าโดย Ms. Helene PERIER และคณะ 

วัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือหารือเชิงเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ในการจัดท าเนื้อหา
ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest 
Law Enforcement Government and Trade: FLEGT)  

เนื้อหาในการประชุม ฝ่ายไทยได้มีการอัพเดทการพัฒนาด้านนโยบายด้านป่าไม้ของประเทศไทย รวมถึง
การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายป่าไม้ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในขณะเดียวกันผู้แทนสหภาพยุโรปได้
อัพเดทในเรื ่องการประเมินแผนการปฏิบัติการ FLEGT และ กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
(EU Timber regulation: EUTR) ที่ได้จากการประชุม ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ในช่วงกลางเดือนที่
ผ่านมา 

ฝ่ายไทยได้แสดงความมุ่งม่ันเพื่อยืนยันว่ากระบวนการ VPA จะได้รับการสนับสนุนในระดับการเมืองและ
จากรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด (ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน) รวมไปถึงหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ด้านป่าไม้โดยตรง เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม แรงงาน และการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานนั้นๆ ทราบถึงกระบวนการทั้งหมดอีกด้วย 
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การเจรจาจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมการเจรจาจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรม าาภิบาล และภิบาล และ
การค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี การค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 11//22556600  

การเจรจาจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องลาดพร้าว 2-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้น าฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ด ารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการไทย –  อียู เฟล็กที 
และผู้แทนจากกระทรวงอ่ืนๆ และมี Mr. Jorge RODRIGUEZ ROMERO ผู้รักษาการหัวหน้าคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรป เป็นผู้น าฝ่ายสหภาพยุโรป  

วัตถุประสงค์การเจรจา เพ่ือเจรจาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจในการใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ส าหรับ
หัวข้อส าคัญของการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การพัฒนากฎหมาย การหารือการด าเนินการเรื่อง FLEGT 
ค านิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การก าหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์ กลไกการตรวจพิสูจน์ไม้ การยืนยันการน าเข้าไม้ 
การพัฒนาระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และแผนงานที่จะต้องด าเนินการก่อนการเจรจา    
ครั้งต่อไป 
 ในการพัฒนากฎหมาย ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญกับการก าหนดแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหา
ช่องว่างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ รวมไปถึงปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ และจะมี
การหารือท่ีจะจัดตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในการด าเนินการแก้ปัญหา
ในประเด็นนี้ต่อไป 
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 ทางฝ่ายสหภาพยุโรปนั้นให้ความสนใจในเรื่องความเข้าใจในข้อก าหนดทางกฎหมาย ส าหรับการหารือ
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติขึ้นมาใหม่และกฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง และสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบ RFD 4.0 และระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบทรัพยากร
ป่าไม้และการน าเคลื่อนที่ไม้ทั้งหมดแบบออนไลน์ของประเทศไทยอีกด้วย 
 ในส่วนของกระบวนการส าคัญที่ได้มีการด าเนินการในระดับเทคนิค คือประเด็นโครงการการทดสอบ
ภาคสนามในนิยามความถูกต้องตามกฎหมายอย่างละเอียด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการในปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะด าเนินการผ่านการด าเนินงานของที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากสถาบันป่าไม้ยุโรป (European Forest Institute: EFI) ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ในเชิงปฏิบัติของตัวชี้วัดและตัวตรวจพิสูจน์ที่ระบุไว้ภายใต้นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 
 ในขั้นตอนการหารือกันในเรื่องของขอบเขตผลิตภัณฑ์ จากข้อตกลงที่จะรวมเฟอร์นิเจอร์ไว้ในขอบเขต
ผลิตภัณฑ์นั้น จะมีการหารือในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งในการพัฒนานิยามความถูกต้องตามกฎหมายและระบบ
รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System: TLAS) นั้น ได้รวม
เฟอร์นิเจอร์ไว้อยู่แล้ว ซึ่งทางฝ่ายสหภาพยุโรปจะแบ่งปันข้อมูลการน าเข้าส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ตามที่ระบุ    
ไว้ในข้อบังคับไม้ EUTR ให้ฝ่ายไทยทราบ และฝ่ายไทยจะแบ่งปันข้อมูลการส่งออกตามที่ระบุไว้ขอบเขตผลิตภัณฑ์
ให้ทางสหภาพยุโรปในภายหลังต่อไป 
 ในหัวข้อกลไกการตรวจพิสูจน์ ทางภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ตัวตนและออกแบบกลไกตรวจพิสูจน์ รวมถึงไม้ไม่ควบคุม ด้วยการออกแบบระบบที่ได้สัดส่วนและความมีสมดุล 
ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการเลี่ยงการไม่ถูกควบคุมจากภาครัฐ และสุดท้ายทั้งสองฝ่ายได้รับรองแผนการด าเนินงาน
ซึ่งแก้ไขในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ดังต่อไปนี้ 

 1. การประชุมทางไกลประจ าปี 2560 (VDO Conference) จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
  2. การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 จะมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
  3. การประชุมทางไกลประจ าปี 2561 (VDO Conference) จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  4. การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 4 และการเจรจาครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 
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  โครงการยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร โครงการยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ((พพ..ศศ. . 25612561--25792579))  

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2564) ก าหนดยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
โดยจ าแนกเป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ประกอบกับนโยบาย “พลิกฟ้ืนผืนป่าสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ของรัฐบาลปัจจุบันก าหนดมาตรการการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า/พ้ืนที่สีเขียวและแนวทางปฏิบัติด้านการฟ้ืนฟู 
สภาพป่า ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ และสามารถตัดขายได้ รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่
หน่วยงานราชการ ปัจจุบันยังขาดพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจอีกประมาณกว่า 20 ล้านไร่ ประกอบกับความต้องการใช้ไม้
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 มากถึง 58 ล้านตัน และคาดการณ์ความต้องการใช้ไม้เพ่ือประโยชน์ในภาคครัวเรือน
และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในประเทศจะเพ่ิมขึ้นเป็น 156 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2579 (สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว, 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2560) กรมป่าไม้
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จ าเป็นต้องให้ความส าคัญและผลักดันการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ให้ครบตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้มาตรการ
และกลไกสนับสนุนต่างๆ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร สามารถเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐและที่ดินนอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้ (Tree Outside Forest: TOF) ได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
อนาคต กรมป่าไม้จึงได้ด าเนินโครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
(พ.ศ. 2561-2579) เพ่ือที่กรมป่าไม้จะได้น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมากรมป่าไม้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุกภาคส่วน    
ได้เริ่มด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดประเด็นและกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ โดยมีการ
ด าเนินงานและจัดประชุมมาแล้ว 5 ครั้ง  
 1. การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 90 คน จาก 22 หน่วยงาน โดยมีบทสรุปว่า ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร นั้นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนอให้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ได้มีการเสนอแนวทางในการออกแบบและวางแผนเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์โดยใช้พ้ืนที่น าหรือเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 
ปริมาณความต้องการใช้ไม้ ตลาด เป็นโจทย์น า พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางในการแบ่งกลุ่มเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์
ย่อยก่อนที่จะน ามาบูรณาการแผนรวม 
 2. การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 71 คน จาก 24 หน่วยงาน ได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) พ้ืนที่เป้าหมายปลูกไม้เศรษฐกิจ 2) แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในด้าน
กฎหมาย และ 3) ตลาดและกลยุทธ์ด้านการตลาด  
 3. กรมป่าไม้ได้จัดท าโครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2561-2579) โดยมอบหมายให้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา โดยเริ่มจัดท า
ยุทธศาสตร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 
 4. การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 139 คน จาก 37 หน่วยงาน ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือน ามา
หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มที่ 1 ด้านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และการปรับปรุงองค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
  กลุ่มท่ี 2 กลไกทางการเงินและตลาดเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
  กลุ่มท่ี 3 การรับรองป่าไม้และมาตรการสนับสนุน  
  กลุ่มท่ี 4 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบฐานข้อมูล  
  โดยคณะวนศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลประเด็นที่ได้จากการประชุมมาท าการวิเคราะห์ด าเนินการ
จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร และได้จัดส่งรายงานศึกษาเบื้องต้น 
(Inception Report) ให้กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว  
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 5. การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 178 คน จาก 42 หน่วยงาน เป็นการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  
 6. การประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร และน า
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 7. คณะวนศาสตร์ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ซึ่งเป็นงานงวดที่ 2 
ให้กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และอยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็น
งวดสุดท้าย ต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนกล้าไม้โรงเรียนกล้าไม้  

 ฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะช ากล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) จ านวน ๗ รุ่นๆ ละ 
๓๐ คน รวม ๒๑๐ คน 
 รุ่นที่  ๑ ๒๔-๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  โดยสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเลย 
 รุ่นที่  ๒    ๒๕-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ 
 รุ่นที่  ๓ ๒๕-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐   โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้เพชรบูรณ์ 
 รุ่นที่  ๔    ๒๖-๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐   โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้แพร่ 
 รุ่นที่  ๕    ๗-๙      มิถุนายน  ๒๕๖๐   โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้ยโสธร 
 รุ่นที่  ๖    ๑๒-๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐   โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้นครราชสีมา 
 รุ่นที่  ๗    ๑๑-๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   โดยศูนย์เพาะช ากล้าไม้เชียงใหม่ 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการที่ประชาชนสามารถผลิตกล้าไม้ได้เองและแจกจ่ายในพ้ืนที่เป้าหมาย
เพ่ือน าไปปลูกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมตามความเหมาะสม 
 ๒. เป็นการเพ่ิมศักยภาพของราษฎรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านทฤษฎี
เกี่ยวกับการเพาะช ากล้าไม้ ตลอดจนวิชาการป่าไม้ด้านอื่นๆ เพื่อใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
การเพาะช ากล้าไม้ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าของกรมป่าไม้ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 
 ๓. เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายของราษฎรในพ้ืนที่ในการร่วมมือเพ่ือผลิตกล้าไม้และแจกจ่ายในพ้ืนที่
เป้าหมายที่รกร้างว่างเปล่ากลับคืนสู่สภาพป่า และไม้ที่ได้สามารถเป็นไม้เงินออม เงินมรดกต่อไปในอนาคตได้ 
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  การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่าของชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า  

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า จ านวน 20 นาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้
ในกรมป่าไม้ โดยรุกขกร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 
ณ กรมป่าไม้ 
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โครงการอ านวยความสะดวกและดูแลประชาชนในพระราชพิธีโครงการอ านวยความสะดวกและดูแลประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสสนามหลวงนามหลวง  
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  การอบรมผู้ใช้งานระบบพิทักษ์ไพรการอบรมผู้ใช้งานระบบพิทักษ์ไพร  
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  การติดตั้งกล้อง การติดตั้งกล้อง CCCCTTVV  ตามฐานปฏิบัติการตามฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า ฟื้นฟูป่าต้นน้ า   

 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กรมป่าไม้ดูแล
ป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร โดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า และมีฐานปฏิบัติการฟื้นฟู
ป่าต้นน้ ากระจายครอบคลุมพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และป่าท่ีถูกบุกรุกท าลาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจ าฐานฯ สามารถ
ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูป่าบริเวณดังกล่าวได้ เพ่ือเป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของฐานปฏิบัติการดังกล่าว อธิบดีกรมป่าไม้จึงได้มีนโยบายให้ติดตั้งกล้อง CCTV 
               ิบัติการน าร่อง 13 ฐาน ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ 
น่าน อุตรดิตถ์ ล าพูน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย โดยกล้อง CCTV                               SIM 
         อินเทอร์เน็ต          ง สามารถดูภาพได้คมชัดระดับความละเอียดสูง (HD) ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
หรือโน้ตบุ๊ก และสามารถสั่งการให้หมุนมุมกล้องซ้าย-ขวา (355 องศา) หมุนขึ้น-ลง (120 องศา) ได้ รวมถึง
มีไมโครโฟนสื่อสารระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก 
 ประโยชน์ที่จะได้จากการติดตั้งกล้อง CCTV                ิบัติการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า คือ 1) ผู้บริหารทุก
ระดับชั้นสามารถติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการฯ ผ่านกล้อง CCTV                 ัติการฯ 
ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดเวลา ในทุกอุปกรณ์ 2) เจ้าหน้าที่ประจ าฐานปฏิบัติการฯ สามารถรายงานผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผ่านกล้อง CCTV           ้บริหารสามารถสั่งการ และให้ความเห็น 
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานได้ทันที 
 

     
 

 


